



## ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

### เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าโครงการ Mahidol Medical Scholars Program

เพื่อให้การรับนักศึกษาเข้าโครงการ Mahidol Medical Scholars Program (MSP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปีการศึกษาต่อไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการนโยบายโครงการ Mahidol Medical Scholars Program ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงกำหนดแนวทางการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

#### ๑. ในประกาศนี้

“คณะที่เข้าร่วมโครงการ” หมายความว่า คณะที่เข้าร่วมโครงการ Mahidol Medical Scholars Program คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

#### ๒. วิธีการในการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

**วิธีที่ ๑** คณะที่เข้าร่วมโครงการ คัดเลือกนักศึกษา และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมายังโครงการฯ ในลักษณะการร่วมผลิต เพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ในสาขาขาดแคลนหรือสาขาที่ต้องการพัฒนา โดยคณะที่เข้าร่วมโครงการฯ และมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ของนักศึกษาฝ่ายละครึ่งหนึ่ง โดยคณะที่เข้าร่วมโครงการฯ หาระคินมายังโครงการฯ หลังจากนั้นก็ศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรบัณฑิตแล้ว

จำนวนที่รับตามเป้าประสงค์ของคณะที่เข้าร่วมโครงการ

**วิธีที่ ๒** โครงการฯ คัดเลือกนักศึกษาที่สมัครโดยตรงกับโครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่านโครงการฯ และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

จำนวนที่รับประมาณ ๕ คนต่อปี

**วิธีที่ ๓** หน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์หรือสำนักวิชาแพทยศาสตร์อื่น สถาบันพระบรมราชชนก เป็นต้น คัดเลือกนักศึกษา และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมายังโครงการฯ เพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

จำนวนที่รับตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ

๓. การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของโครงการผลิตอาจารย์แพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ศิริราช

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล